



สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  
THE GUIDANCE ASSOCIATION OF THAILAND

ที่ทำการชั่วคราว: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
๓๓๓ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐

ที่ สนนท ๐๖๓/๒๕๕๖

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญครูแนะแนวเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการ	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. แบบตอบรับ	จำนวน	๑	ฉบับ
	๓. ใบสั่งซื้อหนังสือ	จำนวน	๑	ฉบับ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีแผนจะปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวโน้มปรับโครงสร้างหลักสูตรทั้งเวลาเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมทักษะการดำรงชีวิตและโลกของงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ครูแนะแนวกำลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครูแนะแนวควรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวในวิชาชีพให้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่จะมีการปฏิรูปในระยะเวลาอันใกล้

ในการนี้ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความร่วมมือกันทางวิชาชีพในการพัฒนาให้ครูแนะแนวเข้าใจและมองเห็นแนวทางในการสอนทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ จึงกำหนดจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง **“ทักษะและกระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว: มุ่งพัฒนาวิธีคิดเพื่อการดำรงชีวิตและเตรียมสู่โลกของงาน”** ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหลักสูตร และคณะวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง จากศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ตามกำหนดการที่แนบมานี้

ค่าลงทะเบียนสำหรับครูแนะแนวและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้ **คนละ ๖๐๐ บาท** (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน วิทยากร เอกสาร และสถานที่) พร้อมรับเกียรติบัตรการพัฒนาความรู้จากทางสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

อนึ่ง ทางสมาคม ฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวฉบับปรับปรุง ๖ เล่ม(ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖) ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ซึ่งได้พัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันคือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการทดลองใช้จริงโดยครูแนะแนวที่เป็นเครือข่าย จำนวนประมาณ ๕๐๐ กว่าคนและมีการปรับปรุงมาโดยตลอดบริการสำหรับโรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ ๑ ชุด ในราคาพิเศษชุดละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมทั้งหมด ๗ เล่ม) พร้อมแผ่น CD และสื่อในการจัดกิจกรรมแนะแนว

การจัดการอบรมสัมมนาครั้งนี้จำกัดจำนวนเพียง ๘๐ คน เท่านั้น และเพื่อให้การจัดเตรียมเอกสาร อาหารและการต้อนรับท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดส่งแบบตอบรับถึงสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมธนาณัติ ค่าลงทะเบียน (คนละ ๖๐๐ บาท) และ ค่าหนังสือ (โรงเรียนละ ๑ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท) ส่งจ่ายเหรียญกษาปณ์สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จ่ายที่ทำการไปรษณีย์ จรเข้บัว ๑๐๒๔๐ (กรุณาอย่าส่งธนาณัติออนไลน์) โดยจ่าหน้าซองถึง เลขชาติการสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เลขที่ ๓๓๓ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(ดร.กมล รอดคล้าย)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙

โทรสาร ๐๒-๕๐๙-๕๕๗๗

[www.facebook.com/Thaiguideance](http://www.facebook.com/Thaiguideance)

[www.Thaiguideance.net](http://www.Thaiguideance.net)

Email: [guidancasso@gmail.com](mailto:guidancasso@gmail.com)